

Số: /BC-UBND

Bảo lâm, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2023 và triển khai ngày pháp luật trên địa bàn xã Bảo lâm

Thực hiện kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc. Về việc báo cáo tổng kết công tác PBGDPL và triển khai ngày pháp luật năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Bảo lâm báo cáo tổng kết công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2023 và triển khai ngày pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Bảo Lâm là xã miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc của huyện Cao Lộc, cách trung tâm Huyện 25 km, phía Bắc, phía Đông giáp Trung Quốc và xã Thanh Lòa, phía Nam giáp xã Thụy Hùng, Thạch Đạn, phía Tây giáp xã Đồng Đăng. Tổng diện tích đất tự nhiên: 4.059,38 ha; xã có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn và chia cắt mạnh, giao thông đi lại khá thuận lợi; xã có đường biên giới với Trung Quốc dài 15,096 km, có 42 cột mốc (32 cột mốc chính, 10 cột mốc phụ), xã có 7/ 7 thôn giáp biên giới, 02 thôn bản đặc biệt khó khăn; có tổng số 775 hộ với 3.375 nhân khẩu, có hai dân tộc chính là Tày và Nùng cùng sinh sống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã phát triển ngày càng sâu rộng, vững chắc, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn thể nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia đấu tranh các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; ý thức thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, sự hiểu biết về pháp luật của nhân dân đã biểu hiện rõ nét, nhân dân ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của mỗi người dân. Xã có tuyến đường tỉnh lộ 235D chạy từ cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đến Mốc 1140 tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế- xã hội. Có đường tiểu ngạch cửa khẩu phụ Pò Nhùng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn ổn định và phát triển. Trên địa bàn không có hộ di cư tự do, vấn đề dân tộc ổn định, không có các vụ việc khiếu kiện đông người, không có các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Nhân dân các dân tộc có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi xã Bảo lâm cũng còn gặp nhiều khó khăn hạn chế như: trình độ dân trí còn thấp nên việc nắm bắt các quy định pháp luật hạn chế. Thu nhập thấp, địa hình chủ yếu là đồi núi, tỷ lệ nguồn nhân lực qua đào

tao còn thấp; cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ, sức cạnh tranh thấp và đời sống nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Trong năm dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn được phát triển đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, nền quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, luôn được củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền xã. Các tầng lớp nhân dân luôn thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước quy ước của địa phương.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG PBDGDL, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã về triển khai thực hiện công tác PBDGDL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và trường các đoàn thể. UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Trong năm 2023 đã ban hành các kế hoạch sau:

- Kế hoạch số 80 /KH-UBND ngày 20/02/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 20/01/2023 về triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2023

- Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 20/02/2023 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

2. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác PBDGDL.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã Bảo lâm đã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách công tác PBDGDL, công chức chủ động tham mưu, xây dựng phương án, ra quyết định mới công nhận các tuyên truyền viên pháp luật cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của xã, nhằm hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể: xã đã công nhận 20 tuyên truyền viên pháp luật.

3. Kết quả công tác PBDGDL:

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo pháp luật trên địa bàn đã được quan tâm thường xuyên, liên tục. Phát huy những kết quả đã đạt trong thời gia qua, trên cơ sở tình hình thực tế ở địa phương công tác PBDGDL trên địa bàn tiếp tục được triển khai, thực hiện. Các văn bản Luật, dưới luật, các quy định, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới có hiệu được tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra. Thông qua công tác tuyên truyền PBDGPL nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ rệt.

- Trong năm đã tổ chức phối hợp Đoàn biên phòng với các đoàn thể đi tuyên truyền 30 cuộc với 3437 người nghe; Phát trên hệ thống loa phát thanh trên 410 phút.

Nội dung: Các văn bản xây dựng Nông thôn mới; 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền; Luật BHXH; Luật BHYT; Luật Lâm nghiệp; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định 37 về pháo nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật bảo vệ Môi trường.

Phát các tờ rơi, tờ gấp được 1500 tờ rơi (*Trong đó 300 tờ rơi quy định về mọi hành vi vi phạm về pháo nổ; 300 tờ rơi về một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi bạo lực gia đình; 300 tờ rơi về hoà giải viên và tổ hoà giải; 300 tờ rơi về quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến; 300 tờ rơi về một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi xâm hại trẻ em*).

Theo biểu mẫu số 9a/BTP/PBGDPL (Thông tư 03/2019/TT-BTP).

4. Công tác Hòa giải ở cơ sở:

- Hiện nay trên địa bàn xã có 7 tổ hòa giải trên 7 thôn với 47 thành viên. Các tổ hòa giải đảm bảo cơ cấu về số lượng thành viên. Trong năm sau khi có sự thay đổi về nhân sự các thôn trên địa bàn xã công chức Tư pháp đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận tổ quốc tổ chức kiện toàn lại các tổ hòa giải. Kết quả đã tổ chức kiện toàn và ban hành quyết định công nhận đối 01 tổ hòa giải tại 01 thôn cụ thể như sau:

+ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 về viện kiện toàn tổ hòa giải thôn Nà Pàn

Tổ hòa giải tại thôn Nà Pàn đã được kiện toàn có 05 thành viên, trong đó Nam: 03 thành viên, Nữ 02 thành viên. Các thành viên tổ hòa giải đều là người dân tộc thiểu số, chưa có trình độ chuyên môn, chưa qua đào tạo.

Được sự quan tâm của Sở Tư pháp, UBND huyện Cao Lộc hàng năm đều có các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, phát hành tài liệu về hòa giải ở cơ sở cung cấp cho các tổ hòa giải.

Theo biểu số 10a/BTP/PBGDPL/HGCS (Thông tư 03/2019/TT-BTP)

- Kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 1498/HDLN-STC-STP ngày 20/11/2015 của Sở Tài chính- Sở Tư pháp về việc hướng dẫn chi kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong năm 2023 UBND xã chi thanh toán được chi thù lao cho hòa giải viên từ các nguồn chi khác, không phân biệt hòa giải thành hay không thành 200.000đ/vụ. Các vụ việc phát sinh trong công tác hoà giải hiện nay đã được cấp kinh cho các thôn. Hiện nay UBND xã đang hướng dẫn các tổ hòa giải hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để tiến hành thanh toán chi hỗ trợ hòa hoạt động của tổ hòa giải: 70.000đ/tổ/tháng theo quy định.

Việc hoà giải cơ sở luôn được cấp uỷ đảng quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những kết quả đã đạt được một số thành viên tổ hoà giải trong quá trình hoà giải vẫn còn nỗ lực, chưa thực phát huy vai trò tổ hoà giải.

*Trong năm 2023 các tổ hoà giải đã tiến hành hoà giải được 25 vụ trong đó: Hoà giải thành: 20 vụ ; hoà giải không thành: 05 vụ đạt tỷ lệ hoà giải thành 80%

Kết quả xây dựng tổ hoà giải điển hình tiên tiến: Đã xây dựng và duy trì hai tổ hoà giải điển hình tiên tiến và được quan tâm sâu sát, hai tổ này hoạt động rất hiệu quả. Các tổ hoà giải đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hoà giải thành cao. Các thành viên tổ hoà giải đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nhiệt tình trong việc hàn gắn những vết nứt trong làng xóm, cộng đồng dân cư. Kết quả trong năm 02 tổ đã tiếp nhận 07 vụ hoà giải và đã hoà giải thành công 06 vụ đạt tỷ lệ 80%;

Theo biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS (Thông tư 03/2019/TT-BTP)

5. Việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

UBND xã thực hiện việc chi trả kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mặc dù Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư Liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở; HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015 về Quy định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số: 1498/HDLN-STP-STC, ngày 20/11/2015 về Hướng dẫn chi kinh phí thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở...

- Chi thù lao cho hoà giải viên: 200.000đ/vụ, việc/ tổ hoà giải
- Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hoà giải: 70.000đ/tổ hoà giải/tháng
- Chi bồi dưỡng thành viên ban tổ chức bầu hoà giải viên: 70.000đ/ người/ buổi
- Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hoà giải viên: 10.000đ/ người/ buổi.

Tuy nhiên do kinh phí từ UBND huyện cấp chỉ đủ chi trả thù lao cho các tổ hoà giải viên là 200.000đ/vụ; chi hỗ trợ hoạt động của tổ hoà giải: 70.000đ/tổ hoà giải/tháng, còn các khoản khác do kinh phí còn hạn hẹp nên chưa hỗ trợ được cho các tổ hoà giải.

6. Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị.

6.1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở mang lại không chỉ củng cố mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đơn thư vượt cấp.

6.2. Khó khăn tồn tại

Khả năng trình độ chuyên môn của hòa giải viên ở thôn, bản còn hạn chế về kiến thức hiểu biết pháp luật, những người tham gia hòa giải viên hầu hết đều tham gia làm nhiều công việc khác ở thôn, bản nên hạn chế về thời gian nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.

Chế độ, kinh phí hoạt động cho công tác hòa giải ở cơ sở còn thấp, những quy định hiện hành chỉ đáp ứng một phần cho hoạt động chung. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở còn thấp, do đó chưa động viên, khuyến khích và thu hút được nhiều lực lượng thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở.

6.3. Nguyên nhân và đề xuất kiến nghị

- Hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên chưa được đồng đều mặc dù đã được tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ nhiều lần nhưng áp dụng vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn.

- Chế độ, kinh phí hoạt động được quan tâm nhưng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cho công tác hòa giải ở cơ sở.

- Các vụ việc xảy ra chủ yếu là trong lĩnh vực đất đai, tranh chấp danh giới giữa các hộ sử dụng đất liền kề.

6.4. Đề xuất kiến nghị

- Hàng năm tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng tuyên truyền PBGDPL và cung cấp tài liệu hướng dẫn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên cơ sở để thường xuyên được cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành.

- UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp và Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

7. Báo cáo triển khai ngày pháp luật năm 2023 theo kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND xã Bảo Lâm về Truyền thông lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2023.

- Báo cáo triển khai ngày pháp luật năm 2023 thực hiện kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND xã Bảo Lâm về Truyền thông lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2023.

UBND xã tổ chức tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa phóng thanh, nội dung

tuyên truyền: Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Môi trường;

Luật Bảo hiểm y tế. Với số lượt người nghe là 500 lượt người.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền xã đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp của Trưởng các đoàn thể xã trong công tác PBGDPL.

2. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên khi có thay đổi về nhân sự, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên, tăng cường theo dõi kiểm tra việc củng cố kiện toàn về tổ chức và hoạt động hòa giải.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Luật, Nghị định của Chính phủ. Đặc biệt các Bộ luật mới ban hành, Luật sửa đổi bổ sung tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

4. Xác định rõ ràng mục đích của hòa giải ở cơ sở là hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau, cần xác định trách nhiệm của hòa giải viên trong công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Kịp thời biểu dương khen thưởng, phê bình, nhắc nhở để các hòa giải viên luôn cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Bảo lâm về tổng kết công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2023 và triển khai ngày pháp luật năm 2023.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu. vp

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thành

